



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๘๓ , ๐ ๒๒๐๕ ๒๗๒๓

ที่ ๐๐๐๙.๒๒๔/ว ๓๔๓๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ตร. เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๐ ซึ่งมี พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๑๓) เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวาระประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้กระทำความดีความชอบด้วยการบริจาคทรัพย์สิน โดยในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใหม่จาก ๕ ธ.ค.ของทุกปี เป็น ๒๘ ก.ค.ของทุกปี ทำให้มีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำบางรายไม่สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวาระประจำปีนี้ได้ เนื่องจากไม่ครบระยะเวลาการเลื่อนขั้นตราเมื่อครบ ๓ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี ต้องเสนอขอในปีถัดไป ซึ่งประธานเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการตำรวจที่สมควรรับทราบ ประกอบกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูล ควรดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานอาจจะต้องให้หน่วยที่เสนอขอตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตร.ยังได้สั่งการเพิ่มเติมว่าให้ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นอันขาด

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในกรณีนี้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. และประธานการประชุมสั่งการ จึงขอให้ทุกหน่วยได้โปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเลื่อนขั้นตราตามแบบสรุปรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดรับทราบ โดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและนำบรรจุในวาระการประชุมบริหารในทุกระดับของหน่วย

๒. ให้ทุกหน่วยที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกราย ว่ามีกรณีกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล แม้คดียังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่าภาคทัณฑ์ รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เช่น เสียชีวิต ลาออก (ยกเว้นลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล) ให้แจ้ง สกพ.(ผ่าน ทพ.) ทราบ ภายใน ๙ มิ.ย.๖๐ และภายหลังจากรายงานผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานรายใดมีกรณีดังกล่าวข้างต้นก่อน ๒๘ ก.ค.๖๐ ให้แจ้งเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สกพ. (ผ่าน ทพ.) ทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

/๓. ให้ผู้เสนอขอ...

๓. ให้ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลาทุกราย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้แก่ยศ เพศ ชื่อ ชื่อสกุล ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน เลขประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและชั้นตราที่เสนอขอพระราชทานได้ที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ www.personnelpolice.com แล้วรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวส่งให้ สกพ. (ผ่าน ทพ.) โดยชั้นสายสะพายภายใน ๙ มิ.ย.๖๐ และชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรมาลา ภายใน ๒๐ ก.ค.๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.



(นิตินันท์ ลิ้มศิริพันธ์)

รอง ผบช.๗ พรท. ผบช.สกพ.

สรุปแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๐

ที่	แนวทางการเสนอขอพระราชทาน	คำชี้แจง
๑	การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙	เนื่องจากไม่มีการขอพระราชทาน สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจะได้นำผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปเสนอขอพระราชทานในคราวเดียวกับผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจำแนกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และผู้ที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒	กำหนดระยะเวลาการส่งเรื่องเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐	๑. ให้หน่วยงานส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ก่อนวันพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ๒. กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ขึ้นยศ สูงขึ้นและมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้น สายสะพาย ให้ส่งเรื่องและเอกสารเพิ่มเติมไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓	กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื่อนชั้นตราสูงขึ้น ในปีเกษียณอายุราชการ	กรณีเป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอ ขอพระราชทานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
๔	การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือรับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน	ให้นับระยะเวลาถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕	การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลื่อนชั้นสูงขึ้น ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรณีครบระยะเวลาการได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี บริบูรณ์ หรือ ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	ให้เสนอขอพระราชทานในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของปีถัดไป (หลังจากครบกำหนด ๓ ปีบริบูรณ์ หรือ ๕ ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี)

ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ใช้ในวาระประจำปีที่ผ่านมา กับ
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในวาระประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

การเปลี่ยนแปลงการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	เดิม	ใหม่
๑. ปีที่เสนอขอพระราชทาน	๕ ธ.ค. ของทุกปี	๒๘ ก.ค. ของทุกปี
๒. การกำหนดระยะเวลาส่งเรื่องเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุกปี	ภายใน ๒๙ เม.ย. ของทุกปี
๓. การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือรับราชการถึงวัน ก่อนพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอ พระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน	นับถึง ๖ ต.ค. ของปีที่ขอ	นับถึง ๒๙ พ.ค. ของปีที่ขอ
๔. การเลื่อนชั้นสูงขึ้นแก่ผู้ได้รับพระราชทานเมื่อปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กรณีครบระยะเวลาการได้รับพระราชทานฯ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือ ๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๕ ธ.ค. ของปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓	นับถึง ๕ ธ.ค. ของปีที่ขอ เป็น ๑ ปี ครบ ๓ ปีหรือ ๕ ปี ขอได้ในวันที่ ๕ ธ.ค. ในปีที่ครบ	นับถึง ๒๘ ก.ค. ของปีที่ขอ ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ เมื่อ ๕ ธ.ค. ไม่สามารถนับครบ ระยะเวลา ๑ ปีได้ ต้อง เสนอขอในวันที่ ๒๘ ก.ค. ของปีถัดไป

